



ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๑๖๖๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง  
ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๒๐๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีหนังสือให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทุกแห่ง/กรุงเทพมหานคร แจ้งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศไว้ล่าสุดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือจนกว่าจะสั่งการเป็นอย่างอื่น ความละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีความต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงระเบียบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศไว้ล่าสุดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และเข้าบันทึกข้อมูลคะแนนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์รายงานผลการประเมิน ดังกล่าวลงในระบบบันทึกผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ <https://sar.dole.ac.th/> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้รหัสของสถานศึกษา จำนวน ๑๐ หลัก กรอกลงใน "ชื่อผู้ใช้งาน" และใช้ตัวเลข จำนวน ๑๐ หลัก คือ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ กรอกลงใน "รหัสผ่าน" เพื่อเข้าใช้ระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สถานศึกษา สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้หลังการเข้าระบบดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบ ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบดังกล่าวได้ที่ <https://shorturlasia/prVOW> รายละเอียดตาม QR-Code ด้านล่างหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร กาญจนสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๔๔๐

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๙๐๑๖



“เรียนดี มีความสุข”

ระบบบันทึกผลการประเมิน

วิธีการใช้งานระบบฯ